

กรุงเทพ **เดลินิวส์** DAILY TIME

★ บก ๓ ลขบท 756

ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2519

การปลูกข้าวสาลี
หน้า ๑๒

เดลินิวส์
ใบความรู้ โดยสถาบันτύปรีตา

ข้าวสารี

“วัด เอ๊ย วัดโบสถ์ ปลูกข้าวโพดสารี ลูกเขยตกยาก แม่ยายก็พรากลูกสาวหนี”

บทเพลงเท่กล่อม เด็กน้อยแบเบาะ นอนเปล ที่คนรุ่นคุณย่าคุณยายท่านใช้ขับร้อง กล่อมลูก กล่อมหลานจนเติบโตมานั้น ปัจจุบันนี้หาฟังได้ยาก เดิมที จะมีหลงเหลือให้ฟังอยู่บ้าง ก็ตามชนบทที่ ห่างไกลออกไป

ผมจำบทเพลงที่คุ้นหูทำนองกล่อมใจจนชินใจมาทุกวันนี้ เมื่อเติบโตขึ้นมา ชีวิตผมก็คลุกคลีกับงานทำสวน ทำนาของ พ่อแม่ และเมื่อมาเล่าเรียนหนังสือจนโต ก็ไม่เคยห่างไกลไปจากเรื่องของคุณไม้ ใบหญ้า และเมื่อคิดถึงบทเพลงที่กล่อม ชื่นมาคราวใด ก็อดนึกไม่ได้ว่า ข้าวสารี นั้นมันไม่ใช่พืชของ คนไทย กินขนมปัง ขนมเค้กที่ไร ก็อดนึกไปว่า ข้าวสารีนี้เป็น ข้าวของพวกฝรั่ง ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า และข้าวโพด เป็นข้าว ของคนไทย และคนในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

ความจริงแล้ว ข้าวสารีนี้เป็นอาหารของมนุษย์ เช่นเดียวกับข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และข้าวโพด อันเป็นธัญพืชเช่นกัน และแป้งสารีนั้น ก็นำเอาไปทำขนมและอาหารต่าง ๆ เช่น ใช้ ทำขนมปัง ขนมเค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ บะหมี่ เกี๊ยว มั้กกะโรนี และโรตีสาย

ประเทศไทยเรากำลังสั่งซื้อข้าวสารีจากต่างประเทศ ทั้งแป้งสารีและข้าวสารีชนิดเม็ดแข็ง และชนิด เม็ดอ่อน เข้ามาเพื่อใช้ภายในประเทศ บໍละเป็นจำนวน ไม่น้อย และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะมีผู้นิยม บริโภค ขนมปัง ขนมเค้ก ขนมฝรั่งมากขึ้นทุกวัน จึง เกิดความเสียหายเงินทองที่ต้องใช้ไป

ก็ในเมื่อเมืองไทยของเรา ทางภาคเหนือ บางท้องที่ก็ สามารถปลูกข้าวสารีได้ก็ เช่น เขตท้องที่อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และที่อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน เชียงแสน แม่ใจ เชียงคำ จังหวัดเชียงราย อำเภอสี จังหวัดลำพูน และที่ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในเขตที่กล่าวมานี้ สามารถปลูกข้าว สารีได้เป็นอย่างดี ถ้าได้รับการส่งเสริมให้ชาวไร่ ชาวนา มีการ ปลูกข้าวสารีให้ถูกวิธีอย่างมีหลักการ และมีการประกันราคาขั้น ทำให้ มีตลาดรับซื้อที่แน่นอนเท่านั้น ก็จะช่วยลดการสูญเสีย เงินตราในการที่จะต้องสั่งซื้อข้าวสารี เข้ามากินมาใช้ภายในประ- เทศลงได้

การที่การปลูกข้าวสารี ของ กสิกร ใน ภาค เหนือยังไม่แพร่หลายก็เพราะว่า กสิกรของเรายัง เห็นว่าข้าวสารีเป็นพืชใหม่กสิกรเองก็ยังไม่รู้จักทั้ง การปลูกการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและเก็บพันธุ์

เอาไว้ปลูกในคราวต่อไป อีกทั้งไม่แน่ใจว่าปลูก แล้วจะขายได้ราคาดีหรือไม่ ขายได้ง่ายหรือเปล่า เรื่องราคานั้นนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ กสิกรจะปลูก พืชอะไรมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับราคาที่จะขายได้เป็น สำคัญ

ข้าวสารีที่กสิกรในภาคเหนือปลูกกันอยู่นั้น ก็มีพันธุ์ 118 พันธุ์ หมายเลข 136 และพันธุ์ 589 ซึ่งเป็นพันธุ์ ข้าวสารีที่ ทางเกษตรฯเอาไปเผยแพร่ให้ปลูกกันเมื่อ 10 ปีที่แล้วมา ช่วง อายุปลูกก็อยู่ในราว 90 วัน 100 วัน ไปจนถึง 120 วัน ผล ผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไร่ละ 150 กิโลกรัมถึง 200 กิโลกรัมต่อไร่

การปลูกข้าวสารี ของกสิกรในภาคเหนือนี้ นิยมปลูกกัน เป็นแบบไร่เพราะเป็นพืช ที่ต้องการน้ำในระยะเริ่มการเจริญเติบโตเท่านั้น ถึงแม้ว่าข้าวสารีจะเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากนักก็ มีความจำเป็น ต่อต้นข้าวสารีที่ปลูกใหม่ในตอนแรก ๆ ซึ่งควรจะ รดน้ำให้ สัปดาห์ 2 วันครั้ง หรือ 3 วันครั้ง ส่วนในตอนหลัง ๆ ก็ รดน้ำ 7 วันครั้ง หรือ 10 วันครั้งก็ได้ ชาวไร่ ชาวนาที่ปลูก ข้าวสารีในภาคเหนือ ส่วนมากฝากธนาคารเอา ไว้กับธนาคาร

คือฝาก ซึ่งถ้าฝาก แล้ว ทั้งช่วงห่างนานเกินไป ผลผลิตก็ค่อย ๆ ทยอยลงได้

ตัวเลขในการลงทุนปลูกข้าวสารีของ กสิกร ใน ภาค เหนือ รวมเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่เริ่มไถ พรวน ไถกลบ ค่าพันธุ์ ค่า ฟ้าและเก็บเกี่ยว วัช ฝัก ค่ากระสอบ และค่าขนส่ง ไร่ ละ ประมาณ 360 บาท และมองครุราคาของข้าวสารี ที่จะขายได้ ในตลาดเมืองไทยแล้ว ทางราชการจะได้มีการส่งเสริมให้ มี การปลูกข้าวสารีในท้องที่ที่กินฟ้าอากาศอำนวยให้ ให้ปลูกข้าว สารีกันอย่างจริงจัง มิใช่กระจัดกระจายกันปลูกอย่างที่เป็นอยู่นี้

และทางที่ดี ควรจะจัดรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวสารี ซึ่งทางราชการจะต้องให้ความช่วยเหลือ ในด้านวิชาการ สิ้นเชื้อจากสถาบันเงินกู้ หากตลาดและการประกันราคาขั้นค่า ให้ จัดทำแปลงสาธิตในเขตที่ปลูกข้าวสารีได้ และถ้าการปลูก ข้าวสารี ขายได้ราคาดีเสียอย่างเท่านั้น กสิกรก็จะหันมาปลูกพืช ที่ขายได้ราคาดี ๆ กัน รัฐบาลก็ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศที่จะต้องสั่งซื้อข้าวและแป้งสารี

ปัจจุบันนี้กสิกรไทยเรามีขีดความสามารถ ในการผลิต เขาจะผลิตหรือไม่อย่างไรนั้น มันสำ- คัญอยู่ที่ราคา เพราะตลอดเวลากสิกรตกเป็นเครื่อง มือของพ่อค้าตลอดมา ดังจะเห็นว่า

- พ่อค้า รวย ชาวนา ชาวไร่ ยากจน
- พ่อค้าสบาย ชาวนา ชาวไร่ ลำบาก
- มีคนถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนจะต้องหัน หน้าเข้าหากัน และอยู่ร่วมกัน เห็นอกเห็นใจ ชิงกันและกัน แบ่งกันทุกข์ แบ่งกันมีความสุข □

